

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THỌ XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /KH-UBND

Thọ Xuân, ngày tháng năm 2022

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, các ngành trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em. Tập trung tổ chức đợt cao điểm truyền thông, vận động xã hội để huy động, vận động các cơ quan, tổ chức, gia đình và người dân tại cộng đồng trong việc thực hiện các quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em; quan tâm, tạo điều kiện để tất cả trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa, an toàn và lành mạnh, giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích.

2. Yêu cầu

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, đặc biệt là hoạt động phối hợp giữa chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cấp cơ sở, nhà trường và gia đình trong quản lý, giám sát, giáo dục và hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, thiết thực, bổ ích trong dịp hè.

II. CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Chủ đề

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 có chủ đề: *“Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”*.

2. Thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền

- Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình.
- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.
- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.
- Kiên quyết phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình.
- Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.
- Gọi 111 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.
- Số 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai thực hiện

Trên cơ sở nội dung kế hoạch của UBND tỉnh, UBND các huyện, các ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: “*Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em*” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các phòng, ngành và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; tăng cường các giải pháp thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, làm chuyển biến tình hình tai nạn, thương tích, xâm hại, bạo lực trẻ em.

Tổ chức Lễ phát động hoặc Hội nghị để triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 (*dự kiến trong thời gian từ ngày 25/5 - 31/5/2022*) thiết thực, hiệu quả để huy động, vận động các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và các tổ chức, cá nhân trong xã hội tích cực hưởng ứng thực hiện các hoạt động vì trẻ em.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động xã hội

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác trẻ em trong giai đoạn hiện nay; phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em về thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em, chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột sức lao động của trẻ em; phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Tổ chức các cuộc truyền thông cộng đồng, các buổi tư vấn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về trách nhiệm quản lý, chăm sóc trẻ em tại gia đình, cộng đồng;

trách nhiệm phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em và các biện pháp phòng tránh xâm hại, tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Tổ chức treo băng-rôn, pa-nô, áp-phích, thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em tại cơ quan, đơn vị, trường học, các trục đường chính, khu vực công cộng, khu vực tập trung đông người v.v... nhằm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, phát huy trách nhiệm cộng đồng trong phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

In ấn cấp phát các tài liệu truyền thông về bảo vệ trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, đặc biệt là các tài liệu phổ biến, hướng dẫn về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em để người dân thực hiện nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em.

Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị về chủ đề và các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về trẻ em.

Truyền thông cung cấp thông tin về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (*số 111*), Tổng đài điện thoại Ngôi nhà Ánh Dương Thanh Hóa (*số 1800.1744*) để trẻ em, gia đình, cơ quan, tổ chức, người dân liên hệ khi có nhu cầu tìm hiểu thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

3. Vận động nguồn lực hỗ trợ, chăm sóc trẻ em

Tích cực kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội ủng hộ nguồn lực (*bằng tiền hoặc hiện vật*) cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp; vận động hỗ trợ đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình phúc lợi, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em; tổ chức dạy bơi cho trẻ em tại cộng đồng dân cư.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ khám, chữa bệnh; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; thăm hỏi, tặng quà, xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập, trao học bổng v.v... cho trẻ em có thành tích trong học tập và rèn luyện, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong gia đình nghèo, trẻ em thuộc khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời đối với trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, xâm hại và gia đình có trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích.

4. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em

Tổ chức diễn đàn trẻ em, hội nghị, hội thảo, tọa đàm với chủ đề: “Chúng tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, góp phần tạo điều kiện cho trẻ em được tìm hiểu, trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại; trẻ em có cơ hội được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về các vấn đề các em đang quan tâm đến các cấp chính quyền để xem xét,

giải quyết nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại và tai nạn, thương tích.

Tổ chức câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em như: Câu lạc bộ quyền trẻ em; Câu lạc bộ trẻ em nòng cốt v.v...; các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại địa phương. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế Thiếu nhi với các hình thức như: tổ chức cắm trại, thi các trò chơi dân gian, các giải bóng đá, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bơi lội v.v...; tổ chức lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng các chính sách, văn bản liên quan đến trẻ em nhằm thu hút và phát huy quyền tham gia của trẻ em.

Tổ chức các lớp hướng dẫn trẻ em về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và phát triển của trẻ em; tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông; khuyến khích trẻ em tham gia học kỳ quân đội, các lớp năng khiếu, võ thuật, âm nhạc, thể dục nhịp điệu v.v. nhằm thu hút sự tham gia của trẻ em trong thời gian nghỉ hè, ưu tiên miễn, giảm các loại phí tham gia các khóa học này cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn.

5. Tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại cộng đồng dân cư

Các phòng, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn, Đội thực hiện tốt việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương, phân công cụ thể trách nhiệm theo dõi, giám sát cho các tổ chức, cá nhân để đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình; chủ động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; huy động, vận động các tổ chức, cá nhân tại cộng đồng dân cư quan tâm tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho trẻ em.

6. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao, du lịch và tham quan di tích, thắng cảnh bảo đảm an toàn, lành mạnh cho trẻ em

- Các đơn vị, địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với nội dung bổ ích, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với nhu cầu của trẻ và tình hình, diễn biến của dịch COVID-19.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục thực nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng năng khiếu v.v. cho trẻ em trong dịp hè.

- Vận động cha mẹ, người chăm sóc trẻ em tổ chức cho trẻ em tham gia các khóa giáo dục, rèn luyện trong mùa hè (*do các cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội, công an, cơ sở tôn giáo tổ chức*); đưa trẻ em đi tham quan di tích lịch sử, đi du lịch bảo đảm an toàn, lành mạnh và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

7. Tổ chức rà soát, phát hiện và thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời những nơi không an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em theo nội dung Công điện số 398/CD-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và Công điện số 03/CD-UBND ngày 15/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh, Công điện số 02/CD-UBND ngày 21/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát cơ sở vật chất trong và ngoài khuôn viên cơ quan, đơn vị để khắc phục, xử lý ngay các nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em; tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc xây dựng các mô hình Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực, địa điểm thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích đối với trẻ em tại cộng đồng dân cư (*như đồ dùng, dụng cụ chứa nước; các khu vực hồ nước, hố công trình xây dựng, vùng nước sâu, nguy hiểm; hồ, ao, sông, suối, kênh, mương, hành lang, cửa sổ, ban công, khu vực ngoài trời của các khu chung cư, nhà cao tầng v.v...*) để có biện pháp chủ động phòng ngừa, khắc phục, sửa chữa nhằm loại bỏ những nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em để xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ các biện pháp, quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là đuối nước trẻ em.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp với các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện

các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè; tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn, triển khai thực hiện mô hình phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước cho trẻ em.

Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực để hỗ trợ, trợ giúp cho trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại và tổ chức trao học bổng, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trẻ em miền núi, vùng dân tộc thiểu số, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi và trong thời gian diễn ra Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Phối hợp với Phòng Văn Hoá - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, TT&DL huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

1. Phòng Văn Hoá - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, TT&DL

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em; tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; các nội dung thông tin phục vụ nhu cầu văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí cho trẻ em trong dịp hè; phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho trẻ em.

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành có liên quan triển khai thực hiện “Chương trình bơi an toàn”; tăng cường tổ chức các lớp dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, ...

Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác tổ chức các hoạt động truyền thông, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Tổ chức tốt các hoạt động nhân “Ngày gia đình Việt Nam” 28-6 gắn với các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các điểm dịch vụ vui chơi, giải trí cho trẻ em không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, các cơ sở kinh doanh đồ chơi, văn hóa phẩm độc hại, gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự phát triển lành mạnh về tinh thần cho trẻ em.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; cảnh báo về mối nguy hiểm khi đến gần các khu vực ao, hồ, sông suối, các hố đào đất công trình xây dựng, các công trình đang thi công, sửa chữa v.v... để

giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn, thương tích đối với trẻ em.

Phối hợp với Huyện đoàn UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn lập danh sách bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại cộng đồng dân cư, đảm bảo an toàn, lành mạnh.

Thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục, miễn giảm học phí, cấp học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các biện pháp bảo đảm quy định về trường học an toàn, phòng ngừa bạo lực và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt các cơ sở giáo dục mầm non, điểm trông giữ trẻ em ngoài công lập và các phương tiện giao thông đưa đón học sinh của nhà trường.

3. Văn phòng HĐND-UBND

Chỉ đạo các đơn vị y tế triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong mùa hè, tăng cường tuyên truyền cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và bản thân trẻ em các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; quan tâm khám chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em khuyết tật, trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em bị tim bẩm sinh, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày, trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Xây dựng phương án tổ chức hiệu quả, an toàn chiến dịch Ngày vi chất dinh dưỡng cho trẻ em phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm dành cho trẻ em.

4. Đề nghị Huyện đoàn

Chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn, Đội cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động cho trẻ em sinh hoạt, vui chơi, giải trí trong mùa hè; tổ chức tập huấn hè, phân công đoàn viên thanh niên tham gia phụ trách đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Tổ chức tốt việc triển khai rộng rãi mô hình bàn giao, quản lý trẻ em trong dịp hè và kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục và tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là đuối nước trẻ em trong mùa hè tại địa bàn dân cư.

Chỉ đạo, vận động đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tình nguyện thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực vì trẻ em như: vận động xây dựng, cải tạo các điểm vui chơi cho trẻ em, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh bị bạo lực, xâm hại, học sinh nghèo, học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học quay trở lại trường học; tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em thuộc các xã có điều kiện khó khăn, trẻ em vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện, Liên đoàn Lao động huyện:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên của tổ

chức tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức các hoạt động hành động vì trẻ em. Theo dõi giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em; tuyên truyền, vận động người dân phát hiện, tố giác và chung tay giải quyết những vấn đề về trẻ em như bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với trẻ em.

7. Các phòng, ngành, đơn vị liên quan: căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nội dung theo kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoặc lồng ghép nội dung thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 vào chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị để thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

8. UBND các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động trẻ em.

Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn lập danh sách bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt tại gia đình, địa bàn dân cư, đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, diễn đàn, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan, giao lưu cho trẻ em với nội dung bổ ích nhằm thu hút sự tham gia của trẻ em phù hợp với đặc thù, điều kiện cụ thể tại địa phương và tuân thủ các hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19.

Bố trí ngân sách của địa phương và huy động nguồn lực trong toàn xã hội để bảo đảm tổ chức có hiệu quả các hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Quan tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em thuộc gia đình nghèo, gia đình người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang sinh sống trên địa bàn nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi và trong thời gian thực hiện Tháng hành động vì trẻ em.

Rà soát, lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để xây dựng kế hoạch huy động, vận động nguồn lực và hỗ trợ, giúp đỡ đảm bảo tất cả trẻ em đều có cơ hội được học tập và phát triển toàn diện, ưu tiên bố trí nguồn lực để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc, hành vi bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em; chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ dành cho trẻ em để thực hiện đảm bảo mục đích và yêu cầu của Tháng hành động vì trẻ em.

Chỉ đạo tổng kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các hố sâu, ao, hồ, sông, bãi tắm, các khu vực thường xảy ra đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra đuối nước đối với trẻ em để có biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Đẩy mạnh vận động các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh và các nguồn nước mở an toàn để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 theo đúng thời gian quy định.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

1. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn gửi báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 *(theo mẫu đính kèm)* về UBND huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 01/7/2022).

2. Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh trước ngày 5/7/2022.

Căn cứ kế hoạch của UBND huyện, Trưởng các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả các nội dung theo kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động - TBXH tỉnh (để báo cáo);
- TTr HU, HĐND huyện (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện;
- Các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường học trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Hải